



สภากาชาดไทย  
THAI RED CROSS SOCIETY

## ประกาศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เรื่อง เชิญชวนเสนอให้บริการ จ้างค่าควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่อาคารจنگลอนี ชั้น 1 เป็นพื้นที่ห้องปฏิบัติการ  
ของศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จ้างค่าควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่อาคารจنگลอนี  
ชั้น 1 เป็นพื้นที่ห้องปฏิบัติการ ของศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน  
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป มีข้อแนะนำแล้วข้อกำหนด ดังนี้

ผู้มีสิทธิยื่นเสนอให้บริการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้เสนอให้บริการต้องมีความสามารถตามกฎหมาย
2. ผู้เสนอให้บริการต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ผู้เสนอให้บริการต้องไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ผู้เสนอให้บริการต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของ  
รัฐ หรือสภากาชาดไทย
5. ผู้เสนอให้บริการต้องไม่เป็นผู้กระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของสภากาชาดไทย
6. ผู้เสนอให้บริการต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่  
รัฐบาลของผู้เสนอให้บริการได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
7. ผู้เสนอให้บริการต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอให้บริการรายอื่น ที่เข้าเสนอให้บริการให้แก่  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ วันประกาศการจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน  
อย่างเป็นธรรมในการเสนอให้บริการจ้างครั้งนี้
8. ผู้เสนอให้บริการต้องเป็นนิติบุคคลรายเดียวผู้มีอาชีพรับจ้างประเภทเดียวกับเอกสารงานจ้าง
9. ผู้เสนอให้บริการต้องเป็นผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคลจากสภา  
สถาปนิก หรือใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคลจากสภาวิศวกร
10. คุณสมบัติด้านผลงาน

ผู้ประสงค์จะเสนอให้บริการต้องมีผลงานควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ หรือฟื้นฟูสภาพอาคาร (Renovation)  
ที่ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ หรือ ห้องปฏิบัติการอนุชีววิทยาและชีววิทยา หรือ ห้องสะอาด (Clean  
room) หรือ ห้องผ่าตัด (OR) ในวงเงินค่าก่อสร้างหรือปรับปรุงหรือฟื้นฟูสภาพไม่น้อยกว่า 5,550,000 บาท (ห้าล้านห้า  
แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ในสัญญาเดียว (ราคาตามสัญญาไม่รวมค่า K) และ จะต้องเป็นผลงานที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ  
ในช่วง 10 ปี นับตั้งแต่วันที่รับมอบงานงวดสุดท้ายจนถึงที่ยื่นหลักฐานการเสนอราคา เป็นผลงานที่ได้รับการ  
ยอมรับจากคู่สัญญา และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ  
บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของสภากาชาดไทย หรือหน่วยงานเอกชนที่สภากาชาดไทยเชื่อถือ



สภากาชาดไทย  
THAI RED CROSS SOCIETY

กำหนดดูสถานที่และรับฟังการชี้แจงเพิ่มเติม ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 1204 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 ผู้ไม่มาลงทะเบียนดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมตามวัน และเวลาที่กำหนด ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถือเสมือนว่าได้มาดูสถานที่และฟังคำชี้แจง รายละเอียดเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นซองเสนอให้บริการ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ อาคารจอดรถหลังที่ 3 ชั้น 13

กำหนดเปิดซองคุณสมบัติและพิจารณาคุณสมบัติ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุม 1217 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 น.

กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกนำเสนองานด้านเทคนิค ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1217 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12

กำหนดเปิดซองใบเสนอให้บริการและพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอให้บริการ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 หลังจากผู้เสนอให้บริการได้นำเสนอด้านเทคนิคเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยใช้หลักเกณฑ์ข้อเสนอด้านเทคนิคเท่ากับร้อยละ 80 และเกณฑ์ราคาเท่ากับร้อยละ 20 โดยจะเปิดซองใบเสนอให้บริการและพิจารณาเฉพาะผู้เสนอให้บริการที่ได้คะแนนทางเทคนิคไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โรงพยาบาลจะพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามหลักเกณฑ์ข้อเสนอด้านเทคนิคและเกณฑ์ราคาเป็นผู้ชนะการคัดเลือก

การยื่นซองเสนอให้บริการ ผู้เสนอให้บริการจะต้องมายื่นซองด้วยตนเองหรือโดยผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจ เป็นหนังสือ ห้ามยื่นซองเสนอให้บริการโดยทางไปรษณีย์

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารเชิญชวนเสนอให้บริการ ได้ที่ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ อาคารจอดรถหลังที่ 3 ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 17 - 23 เมษายน 2567 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2256-5008 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันทชาย สิทธิพันธุ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คนันทร/พิมพ์

บุญเรือน/ทาน

...../ตรวจ

หน้า 2 จาก 2